

[Return location]
[Return address 1]
[Return address 2]
[City state ZIP]



Bộ Xã hội Oregon
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

MM/DD/YYYY

Client name
Client address
City, state, ZIP

Kính gửi phụ huynh hoặc người giám hộ của **FIRST_NAME**,

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) rất vui được thông báo với quý vị về một chương trình mới mang tên Trẻ em Có Nhu cầu Đặc biệt (Children's Extraordinary Needs). Chương trình này phục vụ những trẻ em tuổi vị thành niên có nhu cầu về y tế hoặc hành vi rất cao. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự chấp thuận của chính phủ liên bang để khởi đầu chương trình vào ngày 1 tháng 7. Dự luật Thượng viện 91 đã chỉ đạo ODDS lập nên chương trình này. Cơ quan Lập pháp đã tài trợ cho chương trình này với số tiền 3 triệu USD hàng năm.

ODDS muốn sử dụng nguồn tài trợ này để hỗ trợ nhiều gia đình nhất có thể. Với ngân sách này, chương trình có thể hỗ trợ 155 đứa trẻ cùng một lúc.

Con của quý vị có thể đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình này. Dựa trên kết quả của cuộc Đánh giá Nhu cầu của Oregon (Oregon Needs Assessment, hoặc ONA) gần đây nhất, con quý vị nằm trong nhóm dịch vụ 5m hoặc 5b. Điều này có nghĩa là em được đánh giá là có mức độ nhu cầu y tế hoặc hành vi cao nhất.

Mỗi em trong chương trình sẽ được cấp tối đa 20 giờ chăm sóc hàng tuần do cha mẹ cung cấp và được trả lương. Nếu một đứa trẻ có trên một phụ huynh chăm sóc, số giờ đó có thể được chia ra theo cách phù hợp. Cha mẹ và người giám hộ phải đủ tiêu chuẩn làm việc tại Hoa Kỳ để cung cấp dịch vụ chăm sóc có trả lương.

Quá trình tuyển chọn của chương trình

Hiện có khoảng 1500 trẻ em có thể đủ tiêu chuẩn cho chương trình này. Việc tuyển chọn trẻ vào chương trình được thực hiện theo phương thức ngẫu nhiên. Để chọn trao 155 suất, mỗi em trong số 1500 em đủ tiêu chuẩn sẽ được ấn định một con số ngẫu nhiên. Con số này sẽ là vị trí của các em trong danh sách.

Nếu con quý vị là một trong 155 đứa trẻ đầu tiên trong danh sách, ODDS sẽ gửi thư thông báo cho quý vị biết điều này vào tuần ngày 20-24 tháng 5. Lá thư đó sẽ bao gồm:

- Thông tin về chương trình
- Hướng dẫn về cách đăng ký hoặc từ chối
- Những câu hỏi thường gặp
- So sánh giữa phụ huynh/cha mẹ và phụ huynh/cha mẹ là người chăm sóc được trả lương
- Thời gian huấn luyện, và
- Thời hạn.

ODDS cũng sẽ thông báo cho điều phối viên dịch vụ của con quý vị và họ sẽ liên lạc với quý vị. Quý vị sẽ có khoảng hai tháng để quyết định đăng ký cho con mình vào chương trình hay không. Nếu quý vị từ chối hoặc không trả lời, vị trí của con quý vị sẽ được trao cho đứa trẻ tiếp theo trong danh sách chờ.

Nếu con quý vị không được chọn, ODDS sẽ gửi thư báo cho quý vị vào tuần 28 tháng 5. Lá thư đó sẽ giải thích:

- Vị trí của con quý vị trong danh sách chờ, và
- Danh sách chờ được xử lý như thế nào

Thứ tự trong danh sách chờ sẽ không thay đổi. Khi có chỗ trống, ODDS sẽ liên hệ với phụ huynh hoặc người giám hộ của đứa trẻ ở vị trí đầu tiên trong danh sách chờ. Sau khi chương trình ra mắt, bất kỳ gia đình hoặc trẻ em nào cũng có thể yêu cầu được ghi danh vào danh sách chờ. Họ sẽ được thêm vào cuối danh sách chờ.

Các nguồn thông tin, hỗ trợ và thắc mắc

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ với điều phối viên dịch vụ của con quý vị. Quý vị cũng có thể gửi email đến cenprogram@odhs.oregon.gov.

Để tìm hiểu thêm về chương trình, vui lòng tham khảo trang web của chương trình Trẻ em Có Nhu cầu Đặc biệt:

<https://www.oregon.gov/odhs/idd/Pages/sb-91-implementation.aspx>.



Quý vị cũng có thể dùng thiết bị di động quét mã này để vào trang web.

ODDS mong muốn được làm việc với các bậc phụ huynh mà sẽ sớm đảm nhận vai trò mới này.

Trân trọng,



Dana Hittle
Giám đốc Lâm thời
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Quý vị có thể nhận tài liệu này miễn phí bằng một ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc định dạng quý vị thích. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811 hoặc gửi email dd.directorsoffice@odhsoha.oregon.gov. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi tiếp âm.

Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.